

26 tác phẩm đoạt giải cuộc thi báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

17:17 11/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự lễ.



Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam trao giải Nhất cho nhóm tác giả_Ảnh: PV

Lễ trao giải Giải Báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2023 là sự kiện được tổ chức để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam". Chương trình là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp phần tuyên truyền, triển khai các Nghị

quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng .

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng nông dân, tổ chức, hướng dẫn thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tập hợp, vận động, hỗ trợ nông dân trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Giải Báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 là một trong những hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Việc tổ chức Giải không chỉ tạo môi trường cho các cây viết chuyên và không chuyên là những nhà báo, bạn đọc cả nước, mà còn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các tác phẩm kịp thời phản ánh, nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình, tiêu biểu trong nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp ngày càng hoàn thiện hơn.

Các bài viết, tác phẩm, loạt chuyên đề đã góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trong thời kỳ mới chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị. Mỗi bài báo, mỗi tác phẩm đoạt giải lần này đã vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Sau hơn 7 tháng phát động (từ ngày 28/4/2023), Ban Tổ chức đã nhận được trên 2.700 tác phẩm của hàng nghìn tác giả chuyên và không chuyên, cùng hơn 100 cơ quan báo chí cả nước gửi tác phẩm tham dự. 26 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề.

Trong đó: Giải Nhất là loạt bài: "Trục trặc" chuyển đổi số nông nghiệp đến từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt của tác giả Trần Quang và Nguyễn Thị Quỳnh. Giải Nhì gồm các tác phẩm: Loạt bài: Nông nghiệp tuần hoàn, xu thế tất yếu của nền kinh tế xanh đến từ Báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam) (Tác giả: Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Phí Hoàng Lê, Nguyễn Kiều Anh); Loạt bài: Thổi bùng khát vọng đưa Nông nghiệp Việt Nam cất cánh đặng trên Tạp chí Xây dựng Đảng (Tác giả: Nguyễn Trung Dũng, Cao Thị Phương).

Các tác phẩm được giải năm 2023 không chỉ xuất sắc về phương diện báo chí mà còn mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngừng vượt qua các thử thách để bắt kịp xu hướng mới của thời đại số. Việc tôn vinh, trao giải là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp nhằm ghi nhận và cổ vũ những nhân tố tiêu biểu, những thành quả xuất sắc, khích lệ cộng đồng tiếp tục mang đến đọc giả những thông tin kịp thời, những câu chuyện thâm lặng, đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước nhà...

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024, nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay cho biết, giải được tổ chức trên quy mô toàn quốc phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, mở rộng phạm vi, đối tượng tham dự, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, để tăng thêm sức lan tỏa của giải báo chí dành cho tam nông, bên cạnh các tác phẩm báo in, báo điện tử, dự kiến năm 2024 sẽ có thêm hạng mục cho các sản phẩm phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi và tác phẩm qua 2 nguồn. Theo đó, bạn đọc gửi bài về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và gửi các tác phẩm báo chí viết đã in và đăng trên các loại hình báo/tạp chí in, điện tử, phát thanh và truyền hình.

Bài dự thi là bài viết được gửi lần đầu tiên, chưa đăng trên các báo, tạp chí khác, phản ánh sự thật khách quan, không nhận bài mang tính chất văn học, hư cấu. Ban Tổ chức sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ đầu năm 2024 và kết thúc nhận bài vào trung tuần tháng 11/2024.

Lễ trao Giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2024. Điều lệ Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 được đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/26-tac-pham-dat-giai-cuoc-thi-bao-chi-toan-quoc-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon>